



GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LA VANG - OUR LADY OF LA VANG PARISH TRUNG TÂM MỤC VỤ ĐÔNG NAM Á - SOUTHEAST ASIAN VICARIATE

5404 NE Alameda Street Portland, Oregon 97213

Phone: 503 - 249 - 5892 Fax: 503 - 249 - 1776



Chúa Nhật Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa Ngày 1 - 1 - 2017

PHỤC VỤ DÂN CHÚA

Các Linh Mục:

LM Đaminh Phạm Tĩnh, S.D.D. Chánh Xứ
LM Giuse Đặng Hoàng Nhật, S.D.D. Phó Xứ
LM Giuse Nguyễn Văn Minh, S.D.D. Phó Xứ
LM Phanxicô Xaviê Nguyễn V Vinh, S.D.D. Phó Xứ

Các Nữ Tu Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, Miền Portland, Oregon

Sr Phụ Trách Maria Bùi T. Kim Chi, M.T.G

HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ:

Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Xứ
Ông Đỗ Văn Hải & các Thành Viên

HỮU DƯỠNG

Msgr. Giacôbê Phạm Văn Ninh, Nguyên Chánh Xứ
LM. Giuse Nguyễn Đức Hậu, Nguyên Phó Xứ

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ

Thánh Lễ Chúa Nhật

5:30pm Thứ Bảy: Đọc Kinh Kính Đức Mẹ HCG

6:00pm Lễ 1 Chiều Thứ Bảy (Nhà Thờ Lớn)

7:00am Lễ 2 (Nhà Thờ Lớn)

9:00am Lễ 3 (Nhà Thờ Lớn)

9:00am Lễ 4 (Nhà Nguyện)

11:00am Lễ 5 (Nhà Thờ Lớn)

1:00pm Lễ 6 Thiếu nhi (Nhà Thờ Lớn)

1:00pm Lễ 7 Thiếu nhi (Nhà Nguyện)

2:30pm Lễ 8 Lễ Lào (Nhà Nguyện)

6:00pm Lễ 9 (Nhà Thờ Lớn)

Lễ Đoàn LM TT (Tuần thứ I): 11:00 am Nhà Thờ Lớn

Lễ Đoàn K of C (Tuần thứ II): 11:00am Nhà Thờ Lớn

Lễ Hội CBMCG (Thứ 7 đầu tháng): 6:00 pm Nhà Thờ Lớn

Ngày Thường:

7:30 am & 6:00 pm: Thánh Lễ
(*Đọc kinh trước Lễ 30 phút*)

Châu Thánh Thể ngày Thứ Sáu:

12:00 pm: Thánh Lễ, **Châu;** **5:30 pm:** Châu chung

GIẢI TỘI:

Thứ Hai - Thứ Năm: 5:30pm-6:00pm

Thứ Sáu và Thứ Bảy: 5:00pm-6:00pm

RỬA TỘI:

4:30 pm: Thứ Bảy Đầu Tháng (Nhà Nguyện)
(*Ghi danh trước 3 tuần*)

Hôn Phối (*Ghi danh trước 6 tháng*)

XỨC DẦU

971-506-6019 (*Để lời nhắn*)

Thăm Viếng Bệnh Nhân: 503-515-9542

Website: www.gxlavangoregon.com

www.facebook.com/giaoxuLavang

Trường Giáo Lý & Việt Ngữ

Chúa Nhật: 9:00am - 2:00pm

THINH LẶNG: MỘT NHÂN ĐỨC TUYỆT VỜI CỦA MẸ THIÊN CHÚA

Từ thời các Tông đồ, và nhất là sau Công Đồng Nicea, Giáo Hội đã xác tín vào mầu nhiệm Ngôi Hai Nhập Thể, tức là Chúa Giêsu có hai bản tính: THIÊN TÍNH & NHÂN TÍNH. Nhưng vào khoảng năm 428, một Giám mục thành Constantinople, tên là Nestorius, đã tuyên bố rằng, vì Chúa Giêsu có hai bản tính, cho nên Ngài phải có hai ngôi vị. Và vì có hai ngôi vị như vậy, cho nên Mẹ Maria chỉ là Mẹ của ngôi vị nhân tính của Chúa Giêsu mà thôi (Christotokos) chứ không thể gọi là Mẹ Thiên Chúa (Theotokos) được.

Thế là một Công Đồng được triệu tập tại Ê-phê-sô vào năm 431, và sau đó, Công Đồng tuyên tín như sau: “*Đức Chúa Giê-su có một ngôi là Ngôi thứ Hai, và hai bản tính: tính Đức Chúa Trời và tính loài người ta. Cho nên Đức Bà Maria là Mẹ Thiên Chúa, vì: Đức Chúa Giê-su đã lấy máu thịt của mình bởi Đức Mẹ, thân xác Con Đức Chúa Trời là bởi Người. Người là con Đức Mẹ, và Đức mẹ thật sự là Mẹ Đức chúa Trời*” (Formula of Union [A.D. 431]).

Tất một lời, qua Tín Điều Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, Giáo Hội muốn các tín hữu hiểu cho chính xác rằng:

1. ĐỨC MARIA KHÔNG SINH RA BẢN TÍNH THIÊN CHÚA, NHƯNG LÀ MẸ CỦA ĐỨC GIÊ SU, MÀ ĐỨC GIÊSU CHÍNH LÀ THIÊN CHÚA THẬT.

2. ĐỨC MARIA LÀ MẸ CỦA GIÊSU, MÀ GIÊSU CHÍNH LÀ THIÊN CHÚA HIỆN HỮU NGAY TỪ THUỞ ĐÔI ĐÔI, CHO NÊN ĐỨC MARIA ĐƯỢC GỌI LÀ MẸ CỦA THIÊN CHÚA.

Hôm nay, mừng kính Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, tôi và anh chị em học hỏi được gì nơi Đức Mẹ? Tôi nghĩ, chúng ta hãy học hỏi nơi Mẹ nhân đức THINH LẶNG. Bài Tin Mừng hôm nay, thánh Luca tường thuật lại rằng khi bà Maria nghe các mục đồng kể lại cảnh sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh họ ... muốn vãn thiên bình hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa ... và những lời của sứ thần báo cho họ biết *Hài Nhi nằm trong máng cỏ đó chính là Đấng Cứu Độ, là Thiên Chúa...* thì Đức Maria không than thở hay cảm râm gì với các mục đồng về những bất công và bất hạnh mà Mẹ đã gánh chịu, nào là đã bị người ta khinh thường không cho mượn nhà trọ, phải sinh con trong hang bò lừa, phải chịu rét mướt, chịu thiếu thốn ... nhưng Mẹ chỉ ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng (Lc 2:19).

Anh chị em thân mến, nhân đức tinh lặng vô cùng cần thiết cho tôi và anh chị em học đòi nơi Mẹ, bởi vì khi gặp phải những sự bất công, những buồn phiền, đau khổ và bất hạnh, khi đối diện với những sự khó khăn và chần chừ ... thì tôi và anh chị em thường ít khi giữ tinh lặng lắm, trái lại, chúng ta hay than phiền, cảm râm, oán trách Trời và thù hận người ... chính vì thế đau khổ lại càng thêm khổ đau, buồn phiền và thất vọng chẳng vui đi mà trái lại còn gia tăng hơn nữa.

Nơi gương Mẹ Maria, chúng ta hãy noi gương nhân đức của Mẹ Maria, tập giữ tinh lặng khi chúng ta gặp những đau khổ, thử thách hay khi phải trải qua những gian nan khốn khó, túng cực, bị hiểu lầm, bị khinh khi, bị ruồng bỏ... Nhờ vậy, cuộc sống của mỗi cá nhân chúng ta, và mỗi gia đình của chúng ta sẽ bình an hơn và đẹp lòng Chúa hơn trong năm 2017 này.

Xin Đức Maria Mẹ Thiên Chúa cầu bầu cùng Chúa, xin Chúa gìn giữ, chúc lành và ban ơn giúp sức, để tôi và anh chị em, biết tinh lặng và biết noi gương Mẹ Maria ghi nhớ [*tất cả những sự kiện đau buồn trong cuộc đời*], và suy đi nghĩ lại trong lòng. Amen!

Lm Đaminh Phạm Tĩnh, SDD www.chatinh.org / www.nhachua.net

**THƯ MỤC VỤ VỀ TÔNG HUẤN NIỀM VUI YÊU THƯƠNG
“MỘT HÌNH ẢNH ĐÍCH THỰC VÀ SỐNG ĐỘNG”
CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC PORTLAND, OREGON ALEXANDER K. SAMPLE
GỬI CÁC LINH MỤC, PHÓ TẾ, CÁC TU SĨ VÀ GIÁO DÂN CỦA TỔNG GIÁO PHẬN 07/10/2016**



Tổng Giám Mục Portland,
Oregon.
Alexander K. Sample,
Gửi Các Linh Mục, Phó Tế, các
Tu Sĩ và Giáo Dân của Tổng
Giáo Phận

(Tiếp theo tuần trước)

Thành thử, dù Giáo Hội có theo luận lý học của lòng thương xót đối với tất cả những ai đang đấu tranh với sự yêu đuối, nhưng gán bất cứ ai vào số tất yếu phải yêu đuối và không thể làm khác đi là phủ định luận lý học của lòng thương xót: “Trong mọi hoàn cảnh, khi xử sự với những người gặp khó khăn trong việc sống trọn lẽ luật của Thiên Chúa, lời mời gọi theo đuổi con đường bác ái (via caritatis) phải được nghe thấy rõ ràng” (52). Lời mời gọi sống trong sự hoàn thiện của tình yêu không những được ngó với mọi người trong mọi tình huống, nhưng nó còn được ngó một cách trọn vẹn: “*không có cách nào khiến Giáo Hội phải từ khước việc đề xuất lý tưởng trọn vẹn của hôn nhân, kế hoạch của Thiên Chúa, trong mọi nét cao cả của nó Thái độ thờ ơ, bất cứ thứ tương đối thuyết nào, hoặc một sự dè dặt quá đáng nào trong việc đề xuất lý tưởng đó, đều là thiếu trung thành đối với Tin Mừng và cũng thiếu yêu thương về phía Giáo Hội*” (53).

Niềm Vui Yêu Thương trung thực và mạnh dạn mô tả các khó khăn nghiêm trọng mà các gia đình và các cuộc hôn nhân trong thời đại chúng ta đang phải đối đầu, không bao giờ gián giã lên các thách thức hoặc đưa ra một sự lạc quan giả tạo. Tin Mừng không bao giờ xa rời thực tế, vì nó luôn luôn phụ thuộc vào sáng kiến và hành động của Thiên Chúa, nhờ Người, chúng ta có khả năng làm được mọi sự. Lòng hy vọng theo Kitô giáo, không giống như chủ nghĩa lạc quan, đặt “*niềm tin thác của chúng ta vào các lời hứa của Chúa Kitô và không dựa vào sức mạnh của chúng ta, mà dựa vào sự giúp đỡ của ơn Chúa Thánh Thần*” (54). Dựa trên niềm hy vọng này, chúng ta biết rằng “*Nhận thánh Chúa ngự trong các gia đình chân thực và cụ thể, với tất cả những rắc rối và tranh đấu, niềm vui và hy vọng hàng ngày của họ*” (55). *Ơn thánh luôn sẵn có đó, cũng như sự tự do của bản chất chúng ta, và sẽ luôn hợp lòng thương xót khi biết tìm kiếm sự trợ giúp của Thiên Chúa, ngay trong các hoàn cảnh khó khăn nhất, vì không có điều gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa (Rm 8: 38-39).*

Kết luận: Các hình ảnh đích thực và sống động

Các giáo huấn luận lý của Giáo Hội về hôn nhân, gia đình, và tình dục đã rất thường xuyên bị mô tả bằng ngôn ngữ chính sách và luật lệ, đặc biệt trong các cuộc tranh cãi cường nhiệt của truyền thông chung quanh các Thượng Hội Đồng năm 2014 và năm 2015 và việc công bố Niềm Vui Yêu Thương. Dù có một phần sự thật trong đó, nhưng người ta phải nhớ rằng giáo huấn của Giáo Hội, xét cho cùng, luôn nói về Tin Mừng Cứu Độ tìm thấy nơi Chúa

Giêsu Kitô. Vẻ đẹp và phẩm giá của hôn nhân như nó đã đến với chúng ta từ bàn tay Đấng Tạo Hóa và được mạc khải trong Kinh Thánh và Thánh Truyền của Giáo Hội là “*một Tin Mừng trong chính nó, một Tin Mừng cho thế giới hôm nay, đặc biệt cho thế giới phi Kitô Giáo*” (56).

Vì sự thật của hôn nhân bắt nguồn từ bản chất con người như Thiên Chúa đã tạo nên, và vì bí tích hôn phối được Chúa Kitô nâng lên hàng một bí tích làm dấu chỉ cho tình yêu của Người đối với Giáo Hội, nên đời sống hôn nhân và đời sống gia đình sẽ được hiểu đúng nhất qua Tin Mừng, qua đời sống thánh thiện, cái chết và sự phục sinh của Chúa chúng ta, và lời Người mời gọi ta tham dự vào cùng đời sống ấy. “*Nếu gia đình lấy Chúa Kitô làm trung tâm, Người sẽ thống nhất hóa nộ và soi sáng toàn bộ cuộc sống của nó. Các khoảnh khắc đau đớn và khó khăn sẽ được trải nghiệm trong sự hợp nhất với thập giá của Chúa, và sự gán gù của Người sẽ làm cho gia đình có khả năng vượt qua chúng*” (57). Gia đình là hình ảnh đích thực và sống động của sự hiệp thông và sự nhân từ của Thiên Chúa, một lợi công bố đẹp đẽ và một chứng tá cho mọi người nhìn thấy.

Lạm dụng Niềm Vui Yêu Thương để hỗ trợ cho các chủ trương lầm lạc đã được nhận diện trên đây không phải chỉ vi phạm lý lẽ, luật luân lý tự nhiên, Thánh Kinh, giáo huấn của Chúa chúng ta, và giáo huấn liên tục cũng như Truyền Thống của Giáo Hội, nó còn làm ngơ Tin Mừng nữa.

Người phụ nữ bị bắt quả tang ngoại tình không bị Chúa Giêsu kết án (Ga 8: 1-11). Nếu nàng bị kết án, thì tất cả chúng ta đều bị kết án. Nhưng sẽ không có hy vọng, nếu Chúa Giêsu không làm gì khác hơn là tự chế, không lên án nàng, vì nàng sẽ sa lầy trong tội ngoại tình và tội lỗi của nàng, sa đọa trong bất hạnh và các ước muốn không được thỏa mãn. Chúa Giêsu đã làm nhiều hơn thế. Cử chỉ thương xót mạnh mẽ của Người đã mở cánh cửa trái tim nàng đón nhận sự hoán cải. Cử chỉ này mở đôi tai để nàng nghe lời khuyên của Người: “*Hãy đi, và từ giờ trở đi, đừng phạm tội nữa*”. Điều Chúa Giêsu ra lệnh cho nàng làm là điều có thể làm được. Nó là mệnh lệnh phải từ bỏ cuộc sống tội lỗi để sống một cách biết tôn vinh lòng thương xót Người đã tỏ cùng nàng. Vì mệnh lệnh của Người, mà có lòng hy vọng, và lòng thương xót có thể đạt được mục tiêu cứu rỗi nơi nàng. Lòng thương xót mở cửa cho sự thật, và sự thật của cuộc sống mới trong Chúa Kitô sẽ giải phóng nàng. Khi mô phỏng Chúa Giêsu, Giáo Hội cố gắng cung cấp cùng một lòng thương xót, cùng một sự thật, và cùng một niềm hy vọng cho mọi người.

Ghi chú:

52 Niềm Vui Yêu Thương, 306.

53 Đã dẫn., 307.

54 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, 1817.

55 Niềm Vui Yêu Thương, 315.56

56 Đức Giáo Hoàng Benedict XVI, Bài Giảng Khai Mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục về Tân Phúc Âm Hóa, Ngày 7, Tháng 10 Năm 2012.

57 Niềm Vui Yêu Thương, 317.

Đáp Ca

Xin Chúa Xót Thương

Tv. 66: 2-3, 5, 6, 8
Đáp Ca Lễ Đức Mẹ Thiên Chúa Nhạc: Lữ Hành

ĐK: Nguyên xin Thiên Chúa xót thương,
Nguyên xin Thiên Chúa xót
và ban phúc lành, phúc lành cho chúng con.
thương, ban xuống phúc lành trên chúng con. 3

Hạnh Phúc Thay

(Tv 127) Hải Nguyễn

Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa.
Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ
Ăn ở theo đường lối của..... Người.
Chúa. Ăn ở theo đường lối của Người. 4

SILENCE: ONE OF THE GREATEST VIRTUES OF MARY, THE MOTHER OF GOD

From the time of the Apostles, and especially after the Council of Nicea, Holy Mother Church has taught the Mystery of the Incarnation, which means that Jesus has two distinct natures: a human nature and a divine nature. However, in the year 428, Nestorius, Bishop of Constantinople, declared that since Jesus has two natures, he has two persons. And because of the two persons in Him, Blessed Mother Mary can only be the mother of the human nature of Jesus (Christotokos) and cannot be called the Mother of God (Theotokos).

And so a Church Council was convened at Ephesus in the year 431, and later on, the Council declared the following doctrine: *“We confess, then, our Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, perfect God and perfect man of a rational soul and a body, we confess one Christ, one Son, one Lord. According to*

this understanding of the unconfused union, we confess the holy virgin to be the Mother of God because God the Word took flesh and became man and from his very conception united to himself the temple he took from her” (Formula of Union [A.D. 431]).

In short, through the doctrine of Blessed Mary, Mother of God, Holy Mother Church wishes the faithful to thoroughly understand that:

1. MARY DID NOT CREATE THE DIVINE NATURE OF JESUS; HOWEVER, MARY IS THE MOTHER OF JESUS, AND JESUS IS THE TRUE GOD.
2. MARY IS THE MOTHER OF JESUS, AND JESUS IS THE TRUE GOD THAT HAS ETERNALLY EXISTED, THEREFORE MARY IS CALLED THE MOTHER OF GOD.

Today, the secular world celebrates New Year’s Day, but the Catholic Church celebrates the Solemnity of Mary, the Mother of God. What can we learn from our Blessed Mother? She has much to teach us, but today I would like to reflect on her virtues of SILENCE and ACCEPTANCE. In the Gospel today, St. Luke recounted that when Mary heard the shepherd retold the story when...*the angel of the Lord appeared to them and the glory of the Lord shone around them...there was multitude of the heavenly host with angel, praising God...and the angels told them you will find an infant wrapped in swaddling clothes and lying in a manger...He is the Messiah and Lord... Mary did not complain about being uncomfortable when they could not find a room to deliver Baby Jesus. She did not criticize the people of Bethlehem who denied her a room. She did not complain about all that she was suffering. She did not lament and or whine. No, Mary kept all these things, reflecting on them in her heart (Lk 2:19). She SILENTLY ACCEPTED everything.*

My dear Brothers and Sisters, the virtue of silence is so much needed in our lives today. It is therefore important that we learn from and imitate our Blessed Mother Mary. So often, when we are faced with injustice, sadness, suffering, misery, or when we are confronted with difficulty, hardship and frustration, we do not keep silent about all these things, reflecting on them in our hearts. Instead we complain, whine, and blame God and other people. Because of that, our suffering, sadness and disappointment become intensified and increased more and more.

Following the example of the Mother of God, we need to practice the virtue of silence, accepting all of life’s sufferings, trials, difficulties, and misunderstandings with love. In doing so, our lives and our families will be more peaceful and pleasing to God in the upcoming year of 2017.

Let us ask God for the grace to have the courage and strength to remain silent and accepting in imitation of Our Blessed Mother, and to *“keep [all the sufferings and pains in our lives], reflecting on them in our heart”* as she did. Amen!

Fr. Ansgar Pham, SDD
www.chatinh.org / www.nhachua.net

THÔNG TIN HÀNG TUẦN

KẾT TOÁN TÀI CHÁNH NĂM 2016

Bắt đầu từ ngày hôm nay 1 tháng 1 năm 2017, tất cả các khoản tiền đóng góp của quý vị sẽ được tính vào phần khấu trừ thuế của năm 2017. Trong tháng này, mỗi gia đình sẽ nhận được phiếu tường trình về tổng số tiền đóng góp trong năm 2016 để quý vị tiện dùng cho việc khai thuế của năm 2016. Xin cảm ơn sự quảng đại đóng góp của quý cụ, quý ông bà và anh chị em trong năm 2016 vừa qua.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2017

Cha Chánh Xứ, quý Cha Phó và Hội Đồng Giáo Xứ kính chúc quý cụ, quý ông bà và toàn thể anh chị em một Mùa Giáng Sinh An Lành - Thánh Đức - lòng tràn ngập niềm vui của Chúa Hải Đông và Năm Mới Dương Lịch được dồi dào sức khỏe, bình an và hạnh phúc trong bàn tay yêu thương quan phòng của Thiên Chúa.

KHÓA DỰ BỊ HÔN NHÂN 2017

Giáo xứ sẽ mở Lớp Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân vào ngày thứ bảy 25 và ngày Chúa Nhật 26 tháng 2 năm 2017, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều tại Phòng Lasan. Lệ phí cho mỗi người là \$125.00 bao gồm các tài liệu, giải khát, snacks và các bữa ăn trưa. Các bạn trẻ chuẩn bị hay dự tính sẽ lập gia đình, xin đến ghi danh tại Văn Phòng Giáo Xứ. Hạn chót để ghi danh là ngày 17 tháng 2 năm 2017.

CHÚC MỪNG KỶ NIỆM NGÀY THỤ PHONG LINH MỤC

Quý Cha Cố, thầy Phó Tế, Quý Sơ, HĐGX và toàn thể cộng đoàn dân Chúa chúng con xin chia vui và chúc mừng:

- Cha Chánh Xứ Đaminh Phạm Tĩnh, nhân dịp kỷ niệm 13 năm thụ phong linh mục Dec 27, 2003- Dec 27, 2016.
- Cha Phó Phan-xi-cô Xavier Nguyễn Văn Vinh kỷ niệm 1 năm thụ phong linh mục Jan 10, 2015 – Jan 10, 2016.

Xin Ba Ngôi Thiên Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và các Thánh Tử Đạo Việt Nam ban cho quý cha được nhiều sức khỏe, sự thánh thiện và lòng nhiệt thành để quý cha chu toàn trọng trách chăm lo và hướng dẫn đoàn chiên của Chúa tại Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang và tại Cộng Đoàn Anrê Dũng Lạc sống thánh thiện và đi đúng con đường của Chúa muốn.

TRƯỜNG GIÁO LÝ & VIỆT NGŨ LA VANG

Để chuẩn bị cho Thánh Lễ Lãnh Nhận Bí Tích Thêm sức, cha chánh xứ và ban Giáo Lý trân trọng kính mời quý phụ huynh học sinh của các em học sinh các lớp Thêm Sức (**lớp 10-A & 10-B giáo lý**) đến tham dự buổi họp tại

phòng Lavang vào Chúa Nhật, ngày 8 tháng 1 năm 2017, từ 1:00 – 2:00PM. Trong buổi họp này, cha chánh xứ sẽ chia sẻ với quý vị về tầm quan trọng của các cha mẹ và vai trò của những người đỡ đầu, và những mẫu đơn cùng những giấy tờ cần thiết sẽ được phân phát tận tay cho quý vị. Vì tầm quan trọng của buổi họp và vì lợi ích của các em, **XIN QUÝ VỊ PHỤ HUYNH THAM DỰ ĐÔNG ĐỦ & ĐÚNG GIỜ.**

THÔNG BÁO CỦA GIÁO XỨ

1. Với mục đích gây quỹ cho chương trình thay hệ thống máy điều hòa không khí cho trường Giáo Lý Việt Ngữ, giáo xứ có bán bánh chung mỗi cái là \$15, xin anh chị em mua về dùng cũng như làm quà tết và cổ động cho bạn bè thân hữu mua ủng hộ cho giáo xứ.

2. Vì vấn đề khó khăn và phức tạp của vấn đề đậu xe, và vì số người quá đông trong thánh lễ 9 giờ sáng, trong buổi họp thường kỳ của Giáo Xứ vào ngày 19 tháng 11 năm 2016 vừa qua, quý cha, Ban Thường Vụ (BTV) Hội Đồng Giáo Xứ (HĐGX) cùng tất cả các đại diện của các ban ngành đoàn thể trong Giáo Xứ đã đồng ý quyết định tất cả các Thánh Lễ đoàn, và các Thánh Lễ mừng Bồn Mạ sẽ được cử hành trong thánh lễ 11 giờ sáng. Sự thay đổi này có hiệu lực kể từ ngày Chúa Nhật ngày 1 tháng 1 năm 2017.

3. Hội Đồng Giáo Xứ xin kính mời quý vị đại diện các ban ngành, đoàn thể và các hội đồng hương đến tham dự buổi họp định kỳ của giáo xứ vào lúc 7:15 tối thứ Bảy ngày 14 tháng 1 năm 2017 tại Phòng Lasan. Trong buổi họp lần này, chúng ta sẽ bàn thảo về chương trình mừng tết Đỉnh Đậu, gói bánh chung, những sinh hoạt mục vụ, những việc có liên quan đến vấn đề bảo trì, sửa chữa và phát triển của giáo xứ. Xin quý vị đại diện đến tham dự đông đủ.

4. Văn Phòng Giáo Xứ đã có máy để nhận thẻ tín dụng (**Master, Visa, & Discover**). Vì thế, ngoài tiền mặt và check, quý vị có thể dùng thẻ tín dụng trong việc đóng tiền niên liễm, và những khoản đóng góp khác giúp cho giáo xứ.

5. Cộng Đoàn Thánh Anrê Dũng Lạc, Giáo Họ của Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, tại Aloha có bán vé xổ số nhằm gây quỹ cho việc xây thêm phòng học giáo lý và nói rộng nhà thờ. Vé có bán tại các bàn scrips của giáo xứ, mỗi vé là \$10 (Mười đôla). Xin quý ông bà và anh chị em mua vé số ủng hộ.

TẾT ĐÌNH DẬU BÁNH CHUNG VÀ DƯA MÓN

Ban Bánh Chung GX La Vang bắt đầu chương trình gói nấu bánh chung và làm dưa món giúp GX gây quỹ để đóng góp cho kế hoạch xây dựng và sửa chữa trường học cũng như nhiều nhu cầu khác của GX. Bánh sẽ có để bán trong bốn tuần lễ trước Tết, bắt đầu từ ngày 31 tháng 12 cho đến ngày Giao Thừa như sau:

1. Sau các thánh lễ Thứ 7 và Chúa Nhật tại các hành lang cửa ra vào nhà thờ lớn
2. Sau lễ chiều ngày thường dưới phòng cafeteria.

Chương trình bánh chung và dưa món là một nỗ lực tập hợp công sức thiện nguyện của nhiều ACE từ nhiều ban ngành và đoàn thể trong giáo xứ, xin quý giáo dân tận tình hưởng ứng và ủng hộ mua thật nhiều trong những tuần lễ sắp tới. ACE trẻ có tinh thần muốn đóng góp công sức cho chương trình bánh chung gây quỹ hàng năm của giáo xứ xin liên lạc với **anh Hòa (phó chủ tịch ngoại vụ) hoặc anh Hoàng (ca trưởng ca đoàn La Vang)**

DANH SÁCH QUÝ AN NHÂN (TIẾP THEO)

Nguyễn Văn Hạnh	500.00
Ca Doan Cecilia	100.00
Pacific Market Corp.	5,000.00
Trần Văn Tien (Dung)	100.00
Thi Nghi Triền	100.00
Nguyễn Minh Tuấn	100.00
Hongs Inc.	3,500.00
1 Người	50.00
Thuy N Le	2,000.00
Huỳnh Hoàng Xuyên	200.00
1 người	200.00
Columbia Medical Clinic, PC	3,500.00
Huỳnh Bá Nhân	300.00
The Stree Bar LLC/Tan Pham	10,000.00
Pacific Dental Care P.C.	5,304.79
Trịnh Văn Khôi	50.00
Mai Việt Thanh	200.00
Ngô Công Đình	50.00
Vũ Văn Năng	260.00
Lê Hoàng Lộc	100.00
Trần Katie	50.00
1 người	50.00

Báo Cáo Tài Chánh Tuần Qua:

Tiền Giỏ I	Niên Liễm	Tổng Cộng
\$12,426.00	\$4,790.00	\$17,216.00

LỊCH CÔNG GIÁO TUẦN NÀY

Chúa Nhật 1 - 1	Thứ Hai 2 - 1	Thứ Ba 3 - 1	Thứ Tư 4 - 1	Thứ Năm 5 - 1	Thứ Sáu 6 - 1	Thứ Bảy 7 - 1	Chúa Nhật 8 - 1
Đức Maria Mẹ Thiên Chúa			Thánh Elizabeth Ann Seton	Thánh Gioan Neumann, Gm	Chầu Thánh Thể 12:00 PM - 6:00 PM		Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

GIÁO XỨ TƯỞNG NHỚ THÁNG 1

04/01/1982	Nghia Thanh Weaver	21/01/2009	Trần Công Vinh
07/01/1982	Nguyen Bong	03/01/2010	Phêrô Đoàn Ngọc Phương
13/01/1987	Tran Van Tanh	11/01/2010	Antôn Nguyễn Thi
23/01/1987	Nguyen Duy Minh	15/01/2010	Gioan B. Lê Trọng Thi
02/01/1988	Ser Yang	07/01/2011	Phêrô Phạm Như Vũ
08/01/1992	Tran Thu Linh	18/01/2011	Phạm Văn Senh
26/01/1992	Tran Thi Sưu	14/01/2012	Anna Maria Võ thị Ngọc Giàu
24/01/1997	Maria Vũ Thị Dấu	20/01/2011	Gioan B. Nguyễn Văn Mỹ
02/01/2002	Nguyễn Yến	01/01/2013	Nguyen Thi Duong
11/01/2002	G. Nguyễn Văn Nghĩa	25/01/2013	Nữ tu Maria Hồ Thị San
11/01/2002	Nguyễn Văn Bạch	11/01/2014	Gioan Baotixita Nguyễn Hữu Đính
17/01/2002	Trần Thị Xơ	24/01/2014	Giuse Hoàng Hanh
17/01/2004	Giuse Ng. Đức Chính	03/01/2015	Teresa Vũ Kim Thoa
18/01/2004	Antôn Ng Văn Đỗ	27/01/2015	Teresa Lê Thị Mạnh
05/01/2006	Nguyễn Thanh Sự	29/01/2015	Đaminh Đỗ Ngọc Nho
20/01/2006	Nguyễn Thị Lan	30/01/2015	Nguyen Jerry Duy
01/01/2007	Micae Nguyễn Xuân Ôn	31/01/2015	Phanxico X. Nguyễn An Andrew
18/01/2008	Nguyễn Thị Bích Liên	13/01/2016	Phêrô Vũ Văn Học
01/01/2009	Phêrô Lê Luân Như Bình	23/01/2016	Phêrô Vũ Tường Nhu